

11ชาติคาคาขายไม่ต่ำโลละ40

เกษตรกรหยุดปลูกเพิ่ม-จับตลาดอินเดียมาแรง

ภัยแล้งยาวนานและเกษตรกรไม่ปลูกเพิ่ม คาดปีนี้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกมากกว่าการผลิต 1 แสนกว่าตัน ด้าน 11 ชาติสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ คาดปี 2560-2561 ชาติปีละ 2-3 แสนตัน มองระยะยาวราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 40 บาท เน้นจับตามองตลาดอินเดีย นำเข้าพุ่งกว่า 40% ของผลผลิตในประเทศ

นายพิเชษฐ พร้อมมูล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงแนวโน้มสถานการณ์ราคายางพาราว่า ในช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ราคายางโดยเฉลี่ยขยับขึ้น 6-8 บาท/กก. แต่ในเดือน พ.ค.นี้ ราคาทรงตัวหรือลงเล็กน้อย ยางแผ่นรมควันลดลงเล็กน้อย ยางแท่งราคาขึ้น โดยรวมถือว่า ราคายังทรงอยู่ แนวโน้มในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า คาดว่าราคายังทรงตัวต่อ การเปิดกรีดยางฤดูใหม่ แม้จะกรีดกันเต็มที่แล้วเชื่อว่าราคาจะลง เพราะช่วงแล้งนานที่ผ่านมาต้นยางได้รับผลกระทบ จะใช้เวลามากกว่าเดิมกว่าจะให้ น้ำยางเต็มที่

สำหรับราคายางในระยะยาว จากการประชุมล่าสุดของสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ ผลผลิตยางธรรมชาติรวมกว่า 93% ของโลกได้ คาดการณ์ว่าผลผลิตยางธรรมชาติในปี 2559 จะน้อยกว่าความต้องการใช้ประมาณ 1 แสนกว่าตัน ยังขาดไม่มากนัก ถ้ามองในอนาคต ยางจะขาดมากขึ้น จากเหตุผลราคาตกต่ำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่ม จึงมีแนวโน้มจะขาดมากขึ้นเป็น 2-3 แสนตันต่อปี ในปี 2560-2561 ราคาในระยะยาวจึงไม่น่าจะลงไปอยู่ในระดับ กก.ละ 40 บาทอีกต่อไป



ลุ่ม - 3 ปีข้างหน้า การผลิตยางพาราของ 11 ประเทศสมาชิกสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) คาดว่าผลผลิตจะน้อยกว่าความต้องการใช้ หากสต็อกยางปลายปีทั่วโลกต่ำกว่า 2 ล้านตัน ราคายางจะขยับตัวขึ้นได้สูง

ประเทศนำเข้าที่นำจับตามองเป็นพิเศษคือ อินเดีย เมื่อ 4-5 ปีก่อนผลิตได้ 1 ล้านตัน การใช้ต่อปีมีทั้งบวกลบ แต่ในปี 2559 ต้องนำเข้าเพิ่ม 40% หรือประมาณ 4 แสนตัน พื้นที่ที่จะขยายการปลูกเพิ่มมีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย แต่มีความยุ่งยากมากกว่าการขยายพื้นที่ปลูกยางไปภาคอีสานของไทยเสียอีก ดังนั้นในระยะยาว จะเป็นตลาดนำเข้าที่ดี แทนที่ไทยจะพึ่งแต่เงินเหมือนเช่นทุกวันนี้

ส่วนการส่งมอบยางของ กยท.ในล็อตที่ 2 จำนวน 1.66 หมื่นตันแก่บริษัท ชิโนเคม จำกัด รัฐบาลจีนของจีนนั้น ต้องรอ ชิโนเคมหารือกับรัฐบาลจีนก่อน หลังจากที่รัฐบาลไทยได้หารือกับจีนเรื่องรถไฟความเร็ว

สูงที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 11-12 พ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากออร์เดอร์ชิโนเคมที่ซื้อจากไทย เป็นการซื้อในแบบรัฐต่อรัฐและเกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน การที่จีนซื้อบวกราคาให้อีก กก.ละ 3 หยวน จึงเป็นการซื้อในราคามิตรภาพเพื่อการนี้ นายพิเชษฐกล่าว

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากการศึกษาขององค์การการศึกษาเรื่องระหว่างประเทศ (IRSE) ระบุว่า ในปี 2559 แนวโน้มความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกจะมากกว่าการผลิตไม่ต่ำกว่า 1.5-2 แสนตัน ในขณะที่สต็อกยางธรรมชาติปลายปี 2559 จะอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านตัน ต่ำกว่าที่เคยขึ้นไป

สูงเกือบ 3 ล้านตันเมื่อหลายปีก่อน ดังนั้น หากสต็อกยางปลายปีลดต่ำกว่า 2 ล้านตัน จะส่งผลในทางบวกต่อราคายางได้

ส่วนในปี 2558 ที่ผ่านมา IRSG เปิดเผยว่า ปริมาณการใช้ยางทั่วโลกทั้ง ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น จากปี 2557 เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.4 หรือ คิดเป็นน้ำหนัก 26.78 ล้านตัน ซึ่งเป็นไป ในทิศทางเดียวกับที่เศรษฐกิจโลกเติบโตใน ระดับปานกลางและการใช้ยางของประเทศ จีนลดลง ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ยางโดยรวม ในปี 2557 คิดเป็นน้ำหนัก 26.40 ล้าน ตัน โดยปริมาณการใช้ของประเทศจีนอยู่ที่ 8.99 ล้านตัน แต่ในปี 2558 การใช้งาน ของจีนลดลงเหลือ 8.89 ล้านตัน หรือลด ลงจากปี 2557 ร้อยละ 1.1

โดยเฉพาะยางธรรมชาติในปี 2558 มี การใช้งานธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เพียงร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็นน้ำหนัก รวม 12.35 ล้านตัน ในขณะที่ปี 2557 มี ปริมาณการใช้งานธรรมชาติ 12.13 ล้านตัน ซึ่งประเทศจีน สหรัฐ และประเทศอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาล้วนแต่มีการใช้ชะลอลง เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทั้ง ในประเทศบราซิลและจีน

ส่วนการใช้งานสังเคราะห์โดยรวมใน ปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เล็กน้อยที่ ร้อยละ 1.1 หรือคิดเป็นน้ำหนักรวม 14.43 ล้านตัน ในขณะที่ปี 2557 มีปริมาณการ ใช้ 14.27 ล้านตัน เนื่องมาจากจีนมีการ ใช้ยางลดลงร้อยละ 3.8 หรือคิดเป็น น้ำหนัก 4.07 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีการใช้งานสังเคราะห์คิดเป็น น้ำหนัก 4.23 ล้านตัน

'น้ำยางสดขนาดตลาด'พ่อค้าปลานแห่แย่งซื้อ ชาวสวนเข้าใจแล้งนานครึ่งปีเลื่อนเปิดกรี๊ด-แห้วราคาแพงคึกคักขึ้น

น้ำยางสดขนาดตลาดหนัก หลังภัยแล้งถล่ม นานกว่าครึ่งปี พ่อค้า-ผู้ส่งออก-โรงงานแปรรูปยางบุกซื้อได้บุกเมืองเหนือ-อีสาน วังพลาณาหาซื้อน้ำยางสด ชาวสวนทั่วไทยโอดอย่างราคาดีแต่ไม่มีของขาย เลื่อนเปิดหน้ายางช้ากว่าทุกปี หลังฝนทิ้งชวงนาน

กว่าปกติ ด้านเกษตรกรตระวันออก ถอดใจ โคนสวนทิ้งปลูกทุเรียนแทน

บักขี้ได้เปิดหน้ายางช้ากว่าทุกปี

นายพนัส เพาชนะ ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ฝนเริ่มตกใน

หลายพื้นที่ของภาคใต้ แต่ในช่วงสัปดาห์นี้ จะยังไม่มียางเข้าสู่ตลาดเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดู เพราะหลังจากมีฝนตกลงมา เกษตรกรจะเปิดหน้ายางแต่เป็นการกรี๊ด ยางทิ้งไปก่อน หรือกรี๊ดแล้วทำเป็นเศษยาง กระทั่งเปลือกยางมีความอ่อนตัวลง จึงจะ



ราคาดีแต่ไม่มีของขาย - ในช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมา ราคาหน้ายางสดสูงขึ้นไปแตะ 60 บาท/กิโลกรัม แต่ชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รีบออกนีสงสั้น เพราะเจอปัญหาแล้งหนัก เปิดกรี๊ดไม่ได้ และมีปัญหาเปอร์เซ็นต์ยางต่ำ

กรีดเอาน้ำยาง และแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันต่อไป

“คาดการณ์ว่าในฤดูกาลผลิตนี้ ปริมาณยางจะลดลง 10-20% เนื่องจากภาวะแล้งยาวนานกว่าทุกปี ประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีภาวะราคายางตกต่ำ ทำให้เกษตรกรไม่ได้บำรุง หรือใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางอย่างเต็มที่ หรือใส่ปุ๋ยน้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตในปีถัดมาไม่ดีเท่าที่ควร โดยปกติ ตลาดกลางยางพารา จะปิดในช่วงที่เกษตรกรปิดกรีต และจะมียางเข้าตลาดหลังเปิดกรีตประมาณวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี แต่ในปีนี้ตลาดกลางหยุดรับซื้อนานที่สุดตั้งแต่เปิดตลาดกลางมา และยังไม่มียางเข้าสู่ตลาด คงต้องรออีกประมาณ 1 สัปดาห์ คาดว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน จะเริ่มมียางเข้าสู่ตลาด

สำหรับราคายางในปีนี้ คาดว่าจะยังทรงตัว แต่ในช่วงต้นฤดูเปิดกรีต จะมีความต้องการของตลาดสูง โดยเฉพาะน้ำยางสด ซึ่งโรงงานมีความต้องการใช้มาก เนื่องจากน้ำยางสดไม่สามารถเก็บสต็อกได้นานเท่ากับยางแปรรูปอื่น ๆ และเมื่อเกษตรกรไม่สามารถกรีตยางได้ตามกำหนดเวลาเดิม ความต้องการน้ำยางสดก็จะสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน โรงงานแปรรูปยาง ก็ต้องการน้ำยางเข้าสู่กระบวนการแปรรูปด้วยเช่นกัน ตลาดจึงมีความต้องการน้ำยางสูงขึ้น และจะส่งผลให้ราคาน้ำยางในช่วงต้นฤดูกาลผลิตนี้สูงขึ้น และอาจจะสูงกว่า ยางแผ่นดิบ ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด

นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชยท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559 ปริมาณน้ำยางในภาคใต้หดหายไปมาก 50-80% สาเหตุมาจากปัญหาแล้งจัดต่อเนื่องหลายเดือน และผลจากโครงการโค่นยางเก่าสงเคราะห์ใหม่ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รวมทั้งโค่นยางทิ้งเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

ด้านนายสมพร ตีวง ประธานเครือข่ายชาวสวนยางอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และนายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. นาทวี จ.สงขลา ประเมินว่า ภาพรวมทั้งประเทศปริมาณน้ำยางจะหายไป 50-60%

เพราะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคอีสานจะรุนแรงมากกว่าภาคใต้ ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกยางแน่นอน หากฝนตกลงมาจะเปิดกรีตเต็มพื้นที่ได้ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้

พ่อค้าภาคใต้บุกเหนือซื้อยางต้น

ขณะที่นายสวัสดิ์ ลาดปลา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อยางภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดลำปางมีพื้นที่ปลูกยางราว 6 หมื่นไร่ ได้รับความเสียหายมาก คุณภาพน้ำยางลดลง ผลผลิตจะมีปริมาณน้อยสวนทางกับราคายางที่ตุงขึ้น ตลาดต้องการมาก แต่ชาวสวนไม่มีผลผลิตจะขาย และภัยแล้งยังทำให้การเปิดกรีตยางล่าช้าไปอีก 2-3 เดือน ซึ่งปกติช่วงเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเปิดกรีตยางได้แล้ว ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้มหาศาล กำลังซื้อลดลง ปัจจุบันมีพื้นที่เปิดกรีตยางได้เพียง 1% ของพื้นที่ปลูกยางภาคเหนือทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านไร่

ปัจจุบันมีพ่อค้าจากภาคใต้มารับซื้อน้ำยางสดถึงหน้าสวน ในราคา 60 บาท /กก. โดยรับซื้อปริมาณไม่จำกัด แต่เนื่องจากภัยแล้งส่งผลกระทบต่อสวนยางพาราหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้น้ำยางออกสู่ตลาดน้อย

ตะวันออกโค่นยางทิ้งปลูกทุเรียน

นายวิวัฒน์ พันธุ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดระยองโค่นต้นยางทิ้งไปแล้ว 20% จากพื้นที่ทั้งหมด 700,000 ไร่ และหันมาปลูกทุเรียนแทน เพราะแนวโน้มราคาดีกว่า ขณะที่ปัจจุบันราคาน้ำยางสดขยับจาก 3 โล 100 ขึ้นมาอยู่ที่

ที่ 60 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอรับได้ แต่ก็มีอุปสรรคปัญหาภัยแล้งต้นยางให้ปริมาณน้ำยางน้อยลง

ต้นนายวรานนท์ อนันวรรณกร อุปนายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่า ปีนี้ชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออกได้โค่นสวนยางทิ้งประมาณ 5-10% จากพื้นที่ปลูกยางกว่า 2 ล้านไร่ หันมาปลูกทุเรียนปาล์มน้ำมัน หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น

ขณะเดียวกันผลกระทบต่อภัยแล้งยังทำให้ภาคตะวันออกกรีตยางล่าช้าออกไปกว่า 1 เดือน โดยเลื่อนออกไปถึงเดือนพฤษภาคมจากปกติจะเริ่มเปิดกรีตในเดือนเมษายน

“คาดว่าจะทำให้ปริมาณน้ำยางสดทั้งภูมิภาคในปีนี้อาจเหลือเพียง 3 แสนตัน/ปี ลดลงจากเมื่อช่วง 2-3 ปีก่อนที่มีปริมาณน้ำยางอยู่ที่ 4 ล้านตัน/ปี นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพราะค่าจ้างกรีดกรีตไม่จูงใจ ทำให้แรงงานย้ายเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และภาคก่อสร้างมากขึ้น โดยแรงงานหายไปประมาณ 10%”

ด้านนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า จังหวัดบึงกาฬมีสวนยางพารา 1,200,000 ไร่ พื้นที่เปิดกรีตได้แล้ว 80% ปริมาณน้ำยาง 200,000 ตัน/ปี ภัยแล้งกระทบบ้าง แต่ไม่มากเพราะบึงกาฬเป็นแหล่งชุ่มน้ำและมีฝนตกบ้าง หากภัยแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงไม่เกิน 10% ส่วนราคายางก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ

อีสาน-เหนือน้ำยางลดลง 50%

นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย กล่าวว่า ปริมาณน้ำยางพาราออกสู่ตลาดลดลงจากปีที่ผ่านมา 50% เพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่ยังไม่มีการโค่นต้นยางมากนัก จะเริ่มเปิดกรีต 1-2 เดือนข้างหน้า 10-20% ของพื้นที่ คาดว่าจะทำให้มีปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้จังหวัดเลยมีโรงงานแปรรูปยางพาราของเอกชน 2 แห่ง จากการสำรวจพบว่ามีการแย่งชิงเกษตรกรมาก และกังวลว่าสวนยางพาราในโครงการปลูกยางล้านไร่บางแห่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งในอนาคตหากมีการตรวจสอบว่าผิดจริงก็อาจถูกโค่นได้

สำหรับสถานการณ์ในภาคเหนือ นายธัญญา สมสุข ผู้อำนวยการ สำนักการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ กล่าวว่า ภัยแล้งที่รุนแรงปีนี้ ส่งผลกระทบต่อสวนยางในเขตภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ความเสียหายขณะนี้พบว่าสวนยางราว 2,000 ไร่ในพื้นที่จังหวัดตาก ลำปาง แพร่ พิจิตร โยนางร่วงเปลือก/ลำต้นเปราะ และแห้งตาย โดยได้สั่งการให้ทุกพื้นที่สำรวจจำนวนสวนยางที่เสียหาย

เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร
สำหรับภาคเหนือ จะเริ่มกรีดยางประมาณ
ต้นเดือนมิถุนายน แต่เนื่องจากภัยแล้ง
ลูกกลมหนัก คาดว่าปริมาณผลผลิตยางในปี
2559 จะลดลงประมาณ 15% ซึ่งผลผลิต
มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาดที่จะมีสูงขึ้น ขณะที่เกษตรกร
ก็เริ่มเปลี่ยนจากการปลูกยางมาลงทุนปลูก
ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน และไม้สัก

อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยความแห้งแล้ง
มีแนวโน้มว่าเกษตรกรจะปรับไปสู่การปลูกพืช
ชนิดอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว
เช่น ไม้ผล ซึ่งถือเป็นการเสียโอกาสในการ
ทำสวนยาง ทั้ง ๆ ที่ภาพรวมของตลาดยาง
ยังมีแนวโน้มที่ดีมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

นายฤกษ์ชัย ชูชื่น หัวหน้ากองวิชาการ
สำนักการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ
กล่าวว่า พื้นที่สวนยางพาราในเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,229,615 ไร่
ปี 2558 มีผลผลิตรวม 109,623 ตัน
ส่วนใหญ่ผลผลิตยาง 99% จะทำเป็นยาง
ก้อนถ้วย คิดเป็นมูลค่า 2,192 ล้านบาท/ปี
ซึ่งปีนี้ผลผลิตจะลดลง 15% สูญรายได้
ประมาณ 328 ล้านบาท

นักลงทุนแห่เข้ารับเบอร์ชิต์ กนอ. ยืนยันไม่ถึง 5 ปี ทะลุ 8 พันล.

กนอ. ปลื้มแผนโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศ ดึงนักลงทุนเข้านิคมฯ ยางพารา ประเดิมแล้ว 11 ราย เงินลงทุนกว่า 110 ล้านบาท พร้อมอยู่ระหว่างเจรจาเข้าโรงงานสำเร็จรูปอีก 10 ราย ขณะที่ทุนจีนซื้อที่ดิน 8 ไร่ ลงทุนผลิตยางคอมปาวด์ วัตถุประสงค์ผลิตล้อยางรถยนต์ เงินลงทุน 3 พันล้านบาท มั่นใจดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ 5 ปี คาดมีเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 8 พันล้านบาท

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าหลังจากที่ กนอ. ได้เดินสายส่งเสริมการลงทุน โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ รับเบอร์ชิต์ จังหวัดสงขลา ทั้งในและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา พบว่า นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ย่อมหรือเอสเอ็มอี จากไทย มีจำนวน 11 ราย ได้ลงนามเช่าพื้นที่โรงงานสำเร็จรูปหลังละประมาณ 500-1.5 พันตารางเมตร คิดเป็นเงินลงทุนราว 110 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากยางพารา เช่น ฟันปลูกหน สนามกีฬา และหมอนหนุนคอ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนจากจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนที่อยู่ระหว่างการเจรจาเข้าโรงงานสำเร็จรูปอีกประมาณ 10 ราย เพื่อผลิตถ่วงยาง หมอน ที่นอนยางเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากมาเลเซีย ได้มีการเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ เพื่อผลิตที่นอนและหมอนยางพารา ใช้เงินลงทุนราว 300 ล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างโรงงานในเดือนสิงหาคมนี้

อีกทั้ง จากการที่กนอ. ได้ออกไปโรดโชว์ที่ประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมา ได้มีนักลงทุนรายเดิมที่ได้ลงทุนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสนใจที่จะขยายการ

ลงทุนมาอยู่ในนิคมแห่งนี้ โดยจะผลิตยางคอมปาวด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบใช้สำหรับผลิตยางล้อรถยนต์ ใช้เงินลงทุนราว 3 พันล้านบาท ยังไม่รวมนักลงทุนจากจีนและมาเลเซียอีกประมาณ 2-3 ราย ที่อยู่ระหว่างการเสนอแผนให้กับบอร์ดพิจารณาการลงทุนอีก ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

นายวีรพงศ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จากกระแสการตอบรับการลงทุนของนักลงทุนดังกล่าว เชื่อว่าทำให้การดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ ที่มีเป้าหมายว่าปี 2564 จะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนประมาณ 70 ราย มีมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 8 พันล้านบาท ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีคณะนักธุรกิจมาเลเซียรายใหม่ฯ เข้าเยี่ยมชมน และรับฟังบรรยายความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ชิต์) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้ามาใช้พื้นที่เป็นฐานการผลิตครบวงจร

■ **ดีเดย์ 1 มิ.ย. ซ้อใจชาวนาชาวสวน/238 บริษัท เข้าร่วม**

ลดราคาปุ๋ย-เคมีเกษตร

ตั้ง 5 แบนด์ตั้งลดราคาปุ๋ยปรมาณูตลาดนัด 9 แห่ง

เกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือนได้เฮรับฝนแรก เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่ ก.เกษตรฯสั่งลุยโครงการประชารัฐ ผนึก 7 สมาคมค้าปัจจัยการผลิตเอาใจลดราคาปุ๋ย 20-50 บาท/กระสอบ สารเคมี 50-100 บาท/ขวด ดีเดย์ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. คาดงานนี้ช่วยเกษตรกรประหยัดเงินร่วมพันล้าน สมาคมค้าปุ๋ยฯ ตั้ง 5 แบนด์ตั้งร่วมลด 6.7 หมื่นตัน ปุ๋ยปรมาณูตลาดนัด 9 แห่ง ด้านแล้งกระทบหนัก 2 บิ๊กเมล็ดพันธุ์ข้าว “เครือซีพี-ล้านช้าง” ถอดใจเลิกผลิต

อ่าน ต่อหน้า >12

สถิติการนำเข้า
ปุ๋ยเคมีของไทย
ปี 2554-2559

ปี	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
2554	5,639,392	80,296
2555	5,377,298	81,249
2556	5,638,890	72,258
2557	5,432,211	66,375
2558	4,653,060	56,708
2559 (ม.ค.-พ.ค.)	1,850,540	18,200

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ประชาธิ

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 26 - 28 พ.ค. 59 น. 1, 12 (1)

จากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศ เริ่มต้นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศได้เริ่มลงมือทำการเพาะปลูกในฤดูการผลิตใหม่ 2559/2560ที่กำลังมาถึง ส่งผลให้มีความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และในราคาที่เป็นธรรม

ก้นนโยบายพลังประชารัฐ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการดังกล่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพไทยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีแนวทางการดำเนินการผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 2.พัฒนาต้นแบบความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่แปลงใหญ่ 3. จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพ 4.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต้นทุนปัจจัยการผลิต และ 5. ส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพ

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศรวมกว่า 6 ล้านครัวเรือน ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม้ผล พืชไร่ และยางพารา เป็นต้น จากที่ผ่านมาเกษตรกรต้องประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงทำให้ขาดรายได้ ซึ่งทางรมว.เกษตรฯ และรัฐบาลเองต้องการให้เกษตรกรได้

ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตอย่างคุ้มค่า

238 บริษัทเข้าร่วม

“จากภารกิจดังกล่าวทางกรมจึงได้ขอความร่วมมือจาก 7 สมาคม ให้ส่งรายชื่อบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยล่าสุดมีจำนวน 238 บริษัท โดยจะร่วมกันลดราคาในลักษณะแจกคูปองตัดข้างผลิตภัณฑ์ หรือมอบให้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 2 หมื่นร้านค้าทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่แนะนำจาก 7 สมาคมส่งรายชื่อมาให้ ทางกรมจะให้ร้านค้ากลุ่มนี้ต้องพัฒนาให้ถึงมาตรฐาน Q-Shop และสัญลักษณ์โครงการประชารัฐ จะติดอยู่ที่หน้าร้าน เพื่อให้เกษตรกรสังเกตเห็นเข้าไปซื้อของได้ในราคาที่ยุติธรรม”

ปุ๋ยลด 20-50 บาท/กระสอบ

ทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลจะช่วยเหลือส่งเสริมทางการตลาดให้กับเอกชน แม้ช่วงนี้ทุกบริษัทมีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อยู่แล้ว แต่ให้มาทำโครงการร่วมกัน มองในแง่ธุรกิจถือว่าวินวิน โดยเกษตรกรจะได้ของดี มีคุณภาพ เพราะกรมวิชาการเกษตรจะไปควบคุมคุณภาพถึงโรงงานผลิต ส่วนเอกชนก็ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยหากเปรียบเทียบราคาปุ๋ยที่เอกชนแจ้งลดราคาไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เฉลี่ยจะลดราคาปุ๋ยเคมีดินละ 100 บาท แต่ส่วนในโครงการประชารัฐ จะลดราคาปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ เฉลี่ยกระสอบละ 20-50 บาท (ขนาดกระสอบ 50 กิโลกรัม) คิดโดยปริมาณต้นเท่ากับ 20 กระสอบ สามารถลดได้ 400-1 พันบาท/ตัน ส่วนสารเคมีกำจัดวัชพืชลดได้ 50-100 บาท/ขวด

สกต.ร.ก.ส. 77 จังหวัดแถม

ขณะเดียวกันโครงการยังร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจะเปิดช่องทางให้ 238 บริษัท ให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ให้มาคัดเลือกสินค้าคุณภาพโดยตรงให้กับเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันสัดส่วน

80% ของเกษตรกรเป็นลูกค้าของ สกต. อยู่แล้ว

“โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จะเริ่มจำหน่ายและลดราคาสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายนนี้ ซึ่งจากการประเมินคร่าวๆ คาดว่าจะช่วยเกษตรกรประหยัดเงินในกระเป๋าทั้งโครงการไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท”

นำเข้าปุ๋ยต่ำสุดรอบ 5 ปี

นายสมชาย กล่าวอีกว่า จากสถิติการนำเข้าปุ๋ยเคมีของไทย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2559) ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า โดยปริมาณนำเข้าปุ๋ยเคมี ในปี 2558 ลดลงเหลือเพียง 4.6 ล้านตัน (ดูตารางประกอบ) ส่วนในปี 2559 ยอดการนำเข้า 3 เดือนแรกมีปริมาณ 1.8 ล้านตัน ขณะที่ไทยมียอดส่งออกปุ๋ยเคมี ช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้กว่า 3 แสนตัน สมมติฐานคาดว่ามาจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งเกษตรกรไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมี เพราะพื้นที่ทำนาลดลง ด้านหนึ่งถือเป็นความสำเร็จในการลดพื้นที่นา แต่อีกด้านหนึ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรคือใช้เท่าที่จำเป็น หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น เห็นได้จากมีบริษัทผู้ผลิตและจัดทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น มองว่าเทรนด์มาถูกต้องแล้ว ในส่วนของกรมจะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเต็มขนาดของสูตรที่ได้รับไว้

จัดแอปพลิเคชันสืบค้น

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในงานพิธีลงนามความร่วมมือ (เอ็มไอยู) และประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานรัฐกับ 7 สมาคมผู้ผลิตและผู้ค้าปัจจัยการผลิต (24 พ.ค.59) ว่า เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินงาน โดยจะเปิดรับสมัครบริษัทให้เข้าร่วมโครงการ และให้จัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพเพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ และร้านจำหน่าย สามารถสืบค้นได้โดยผ่านระบบแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผ่านตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประจำ

รัฐ ผ่าน 9 สหกรณ์ ซึ่งทางกรมส่งเสริม สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

"การที่จะทำให้เกษตรกรผลิตและ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านั้นจำเป็นต้อง มีองค์ประกอบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อมั่นในคุณภาพของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ เป็นธรรม ประการสำคัญที่สุดต้องใช้ปัจจัย การผลิตทางการเกษตรอย่างมีความรู้ ความเข้าใจจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึงได้ผลผลิตที่ดีด้วย"

ตลาดนัดปุ๋ย-ยาถูกเป้า 9 แห่ง

ขณะที่นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทาง กรมรับนโยบายที่จะจัดตลาดนัดจำหน่าย ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ราคาถูกในพื้นที่ที่มีความพร้อม 9 แห่ง คาดแห่งแรกจะจัดที่ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพราะมีความพร้อม ที่สุด ส่วนอีก 8 แห่ง อยู่ในระหว่าง การคัดเลือกอยู่ คาดว่าการจัดการครั้งนี้ เกษตรกรจะได้ปุ๋ย สารเคมี เรียกว่าของดี ราคาถูก ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

5 ยี่ห้อถึงปุ๋ยเคมีร่วมลด

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นาย กสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เผยว่า สหสมาคมได้ให้ความร่วมมือภาครัฐ โดยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยจะร่วม จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประจำ รัฐ ณ สถานที่เครือข่ายของกรมส่งเสริม สหกรณ์ 9 แห่งคิดเป็นปริมาณปุ๋ยเคมีทั้งสิ้น 6.7 หมื่นตัน จากผู้ผลิต 5 ราย ที่จะ นำสินค้ามาลดราคาได้แก่ 1.บริษัท ไทย เซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)(บมจ.) แบรินด์ ตราหัววัว-คันทัน โสตร 46-0-0 และสูตร 21-0-0 สูตร 0-0-60 สูตร 16-20-0 สูตร 16-16-8 สูตร 18-4-5 สูตร 14-4-9 สูตร 15-7-18 และสูตร 15-15-15 2.บริษัท เจียไต๋ จำกัด (บจก.) ปุ๋ย ตรากระต่าย อาทิ สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0) สูตร 15-15-15 สูตร 18-4-6) สูตร 0-0-60 3.บจก.โรจนกลีฟเฟอर्टดีไลเซอร์ ปุ๋ยตราเรือไวคิง สูตร 16-20-0 สูตร 16-16-8 สูตร 46-0-0 สูตร 21-7-14 สูตร 16-16-16 4. บจก.ยารา (ประเทศไทย)

ปุ๋ยตรา ยารา สูตร 46-0-0 สูตร 15-15-15 และ 5.กลุ่มบริษัท ไอซีพี เพอทีโอ เซอร์ จำกัด และบจก.ไอซีพี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ปุ๋ยตราม้าบิน โดยลด ราคาทุกสูตร

40 บริษัทฯ ทุ่มพีซีไปผลาก

ด้านดร.วีรวัฒน์ กัญญกุล อดีต นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กล่าว ว่าในส่วนของยาป้องกันหรือกำจัดศัตรู พืชมี 7 สาร ประกอบด้วย ไกลโฟเสต 48% SL, พาราควอต 27.6% SL, บิวทา คลอร์ 60% EC, 2,4-ดี 95%, โพรทอนิล, บิสไพริเนก-โซเดียม 10% SC และเพรทิล ลาคลอร์ 30% EC ในครั้งนี้จะมีทั้งหมด 40 บริษัท (จากกว่า 100 บริษัท) ที่จะเข้า ร่วมโครงการ เชื่อว่าทุกบริษัทจะพร้อมใจ เร่งระดมสินค้า จากที่ผ่านมาในรอบ 5 ปีปริมาณการใช้สารเคมีในประเทศลดน้อย ลงมาก โดยหายไปถึง 30% ขณะที่ปริมาณ การนำเข้าสารเคมียังปกติ ส่งผลทำให้ บริษัท ยี่บัว-ชาบัวแบกสต็อกสูงมาก อย่างไรก็ตามการลดราคาครั้งนี้มองว่าคง ไม่จูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้สารเคมีเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะชาวนาเพราะราคาข้าวไม่ จูงใจ จึงประเมินว่าจะขอใช้เท่าที่จำเป็น เท่านั้น

แล้งกระทบหนักพันธุ์ข้าว

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นาย กสมาคมผู้รวบรวม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้าว กล่าวว่า ผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ไม่มีน้ำทำนาในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ ชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าว และลดการซื้อ เมล็ดพันธุ์ข้าว กระทบต่อเนื่องถึงผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องนำเมล็ดพันธุ์ไปสี แปรสภาพเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่าย (เพราะ ข้าวเสื่อมตามอายุการเก็บ และมีผลต่อ อัตราการงอก) ทั้งนี้คาดผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวในปีนี้จะเหลือประมาณ 1 แสนตัน จากทุกปีที่เคยผลิตได้ 3 แสนตัน

"ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าว เวลานี้มีทั้งเลิกกิจการ และไปทำธุรกิจอื่น ภาพรวมหายไปประมาณ 30% แม้กระทั่ง 2 บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรายใหญ่ อย่างกลุ่มซีพี และกลุ่มของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เครือเบียร์ช้าง ในนามบริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ ยังต้องล้มเลิก

กิจการไปเลย ขณะที่เวลานี้ราคาเมล็ด พันธุ์ข้าวของไทยราคาโดยเฉลี่ยทุกสาย พันธุ์ อยู่ที่ 14-16 บาท/กิโลกรัม ต้นทุน ที่ 13 บาท ซึ่งราคานั้นถือว่าต่ำสุดในอาเซียน แล้ว โดยเมื่อเทียบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวของ เมียนมาเฉลี่ยที่ 22 บาท/กิโลกรัม เวียดนาม ที่ 25 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นทางสมาคม จึงเน้นรณรงค์ให้ความรู้ชาวนาลดการใช้ เมล็ดพันธุ์ในการปลูกลงเหลือ 15 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนลงได้ 200 บาท/ไร่"

2 ปีกยับเลิกผลิตจริง

นายโยทัย จาง ผู้อำนวยการ บจก. ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้ผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวยี่ห้อ พันธุ์ข้าวล้านช้าง กล่าวว่า ผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่มีน้ำใช้ในการ ผลิต ทางบริษัทได้ชะลอการปลูกเมล็ด พันธุ์ข้าว ออกไปโดยไม่มีการกำหนด โดยได้ หยุดดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2558

ส่วนแหล่งข่าวจากกลุ่มธุรกิจพืช ครอบวงจร เครือซีพีกล่าวว่า ทางกลุ่ม ได้หยุดดำเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่ต้นปี 2559 เพราะไม่มีน้ำเพียงพอที่ จะปลูกข้าว ส่วนในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ ทาง ผู้บริหารกำลังจะประเมินว่าควรจะปลูก เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือไม่ หรือจะชะลอออกไปไม่มีกำหนด เพราะอีกส่วนก็ได้รับผล กระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการลด พื้นที่การทำนาด้วย

ส่องเศรษฐกิจเมืองตรัง ราคายางพารา...ยังเป็นดัชนีชี้วัดที่น่าจับตามอง



จังหวัดตรัง หัวเมืองปากใต้ฝั่งอันดามัน ที่ผ่านมามีการพัฒนาจากเมืองผ่านมาเป็นเมืองหลักด้านเศรษฐกิจได้อย่างดี โดยมีปัจจัยหนุนหนึ่งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมยังต้องขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักดังกล่าว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ซึ่งผ่านมราคายางพาราเป็นปัจจัยที่ชี้วัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแม่นยำหลักทางกลับกันหากราคายางพาราตกต่ำ อย่างเช่นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนจากร้อยละ ๓.๖ ปัจจุบัน ทำให้เศรษฐกิจตรังชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด

แต่อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายก็ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจตรังขยายตัวต่อไปได้เหตุผลอุตสาหกรรมมีการขยายตัวต่อเนื่องหลังรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น ประกอบกับการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

นายอาวูช วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจจังหวัดตรัง ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.4 โดยดัชนีอุปทานใหม่ขยายตัวร้อยละ 4.3 จากปี 2558 ตามการผลิตภาคเกษตรที่คาด



ว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 จากผลผลิตยางพารา เนื่องจากยางพารายกยพื้นที่กรีดยังเพิ่มขึ้น และการขยายการผลิตอุตสาหกรรมแบบดุ่ม เช่น ถูม้อย่าง เป็นต้น แต่ยังคงมีความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น และราคาผลผลิตคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของราคาในตลาดโลก

นายอาวูช เปิดเผยต่อว่า ในส่วนของปาล์มน้ำมัน คาดว่ามีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากน้ำมันปาล์มสามารถใช้เพื่อบริโภคและเพื่อพลังงานทดแทน นำไปผลิตไบโอดีเซลการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวจึงจะช่วยสนับสนุนการส่งออกผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.2 จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.2

นายอาวูช กล่าวอีกว่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ตามราคาสินค้าในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกคาด

ว่าจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนจำนวนผู้มีงานทำคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2,854 คน

นายอาวูช เปิดเผยต่อไปว่า ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรังปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และ

มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เช่น การชดเชยต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยผู้ประกอบการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ สามารถกระตุ้นการจับจ่ายสร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่ง และภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญอีกภาคหนึ่งมีแนวโน้มขยายตัว จากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน โดยการจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ เสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น

“สำหรับกรอบนโยบายภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวจากผลของมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาล และการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านราคายางพาราซึ่งยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำที่อาจจะเป็นตัวกดดันให้เศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวได้ตามที่ควรจะเป็น” นายอาวูช กล่าว

ทองชาล กันเหงาจันทร์/ตรัง

ราคายาง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559
 กรุงเทพฯ ส่งขลา กรุงเทพฯ ส่งขลา
ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	57.45	57.20	57.65	57.40
ชั้น 2	56.85	56.60	57.05	56.80
ชั้น 3	56.30	56.05	56.50	56.25
ชั้น 4	56.00	55.75	56.20	55.95
ชั้น 5	55.55	55.30	55.75	55.50

ยางแท่ง

STR5L	63.00	62.75	63.20	62.95
STR20	45.00	44.75	45.20	44.95
น้ำยางข้น 60%	41.50	41.25	41.70	41.45

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง